

14 TỔ CHỨC CƠ SỞ ĐẢNG...

(Tiếp theo trang 1)

cuộc kiểm tra, giám sát được nâng lên, góp phần giữ vững kỷ cương, kỷ luật của Đảng, củng cố đoàn kết, thống nhất trong tổ chức đảng các cấp.

Hội nghị cũng nghe báo cáo sơ kết công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ chủ yếu 6 tháng cuối năm; báo cáo sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 01 ngày 14/2/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khóa IV) về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở.

Tại hội nghị, các đại biểu đã tham luận làm rõ những kết

quả đạt được và một số kinh nghiệm trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị và công tác xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm đồng thời đề xuất một số kiến nghị, giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong thời gian tới.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 14/2/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ Khối (khóa IV) về tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo của cấp ủy cơ sở.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(Tiếp theo trang 1)

tỉnh Thái Bình. Dự họp có các đồng chí: Vũ Mạnh Hiến, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Thị Linh, Tỉnh ủy viên, phó chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị và các huyện, thành phố.

Theo dự thảo quyết định được Sở Nội vụ tham mưu xây dựng, việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh được bố trí theo loại đơn vị hành chính cấp xã, trong đó đơn vị hành chính cấp xã loại 1 tối đa 22 người, đơn vị hành chính cấp xã loại 2 tối đa 21 người và đơn vị hành chính cấp xã loại 3 tối đa 18 người. Số lượng cán bộ, công chức cấp xã này bao gồm cả cán bộ, công chức được luân chuyển, điều động, biệt phái về cấp xã; riêng trường hợp luân chuyển về đảm nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch UBND cấp xã thì thuộc theo Nghị định số 08/2016/NĐ-CP của Chính phủ.

Trên cơ sở ý kiến của các đại biểu dự họp, đồng chí Đặng Trung Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản nhất trí với dự thảo quyết định do Sở Nội vụ tham mưu xây dựng và thống nhất thời điểm bố trí, sắp xếp công tác mới

cho số công chức đang đảm nhiệm vị trí công tác thuộc chức danh công chức thực hiện tinh giản biên chế chậm nhất phải hoàn thành trong năm 2020. Đồng thời, yêu cầu các huyện, thành phố dựa trên chỉ tiêu giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn để chủ động xây dựng phương án sắp xếp cán bộ, công chức ở xã, phường, thị trấn; làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn; làm tốt công tác tư tưởng cho đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã loại 1, 2, 3; đồng thời, trên cơ sở đó có chế độ, chính sách phù hợp, đáp ứng cơ bản nguyện vọng của đội ngũ cán bộ, công chức điều đư. Về việc sáp nhập các đơn vị hành chính, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các xã trong diện sáp nhập nếu đang thiếu cán bộ sẽ không thực hiện việc bổ nhiệm vào các vị trí chức danh đang khuyết thiếu mà thực hiện việc tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, giao trách nhiệm cho cán bộ kiêm nhiệm để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Đối với việc sửa đổi, bổ sung cơ chế, chính sách hỗ trợ máy

chí yếu cầu Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và các tổ chức đảng trực thuộc phải xác định nhiệm vụ quản trị và kịp thời cụ thể hóa những quan điểm, đường lối chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh thành những đề án, kế hoạch cụ thể của ngành và đơn vị mình là việc làm hết sức cấp bách. Trước hết, phải thực hiện những văn bản chỉ đạo gắn nhất mà Trung ương và tỉnh đã đặt ra, đó là phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên và người đứng đầu các cấp; trách nhiệm tiếp, đổi mới vai trò công dân của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng; việc sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 6, 7 (khóa XII) và các kết luận của Ban Bí thư, Bộ

Chính trị, đặc biệt là việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và cấp ủy, tổ chức đảng của các ngành cần tập trung rà soát đánh giá việc thực hiện các chỉ tiêu của ngành mình từ đầu nhiệm kỳ đến nay để cùng với tập thể lãnh đạo đề ra nhiệm vụ, giải pháp sát thực, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ của ngành cũng như mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh; đồng thời, chủ động nắm bắt và xử lý kịp thời những vướng mắc, bức xúc nảy sinh nếu có. Tiếp tục bám sát chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và yêu cầu nhiệm vụ của

ngành, địa phương, đơn vị, nhất là các nghị quyết, kết luận, chỉ thị gắn đây của cấp ủy, chính quyền tỉnh có liên quan đến ngành, lĩnh vực mình. Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ Khối cũng như của cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc. Thực hiện tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp, góp phần vào thành công chung của Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX cũng như Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tại hội nghị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã tặng bằng khen cho 1 tổ chức cơ sở đảng đạt tiêu chuẩn trong sạch, vững mạnh tiến biểu 5 năm liền và 13 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền (2014 - 2018).

móc thiết bị phục vụ sản xuất nông nghiệp ban hành tại Quyết định số 16/2014/QĐ-UBND ngày 29/4/2014 của UBND tỉnh về việc quy định cơ chế, chính sách khuyến khích đầu tư vào một số lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Thái Bình giai đoạn đến năm 2020, Sở Kế hoạch và Đầu tư đề xuất bổ sung máy sấy nông sản, máy làm đất vào danh mục loại máy được hưởng kinh phí hỗ trợ; đồng thời, đề xuất điều chỉnh một số chính sách hỗ trợ đơn giá mua một số máy như: máy cấy, máy gặt đập liên hợp, máy sấy nông sản... Các đại biểu dự họp dành nhiều thời gian thảo luận về cơ chế, chính sách hỗ trợ đối với các loại máy phục vụ sản xuất nông nghiệp, đặc biệt là máy cấy nhằm giảm tối đa diện tích gieo sạ, gieo vãi ở các địa phương.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất thời điểm này chỉ tập trung hỗ trợ cho máy cấy; giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn xây dựng, báo cáo việc thực hiện quyết định số 16 trong quý IV/2019 làm cơ sở để tỉnh xem xét cơ chế, chính sách hỗ trợ cho các loại máy nông nghiệp khác. Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cũng thống nhất với đề xuất hỗ trợ của Sở

Kế hoạch và Đầu tư đối với máy cấy; yêu cầu khảo sát, nghiên cứu cụ thể về loại máy cấy với định mức về công suất và năng suất sao cho phù hợp với đồng đất của tỉnh; đồng thời, yêu cầu các huyện, thành phố tổng hợp về thực trạng và nhu cầu thực tế sử dụng máy cấy trên địa bàn làm cơ sở để tỉnh xây dựng định mức hỗ trợ cụ thể.

Tại cuộc họp, lãnh đạo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch báo cáo đề án sáp nhập Trung tâm Huấn luyện thể dục thể thao và Trường Năng khiếu thể dục thể thao Thái Bình thành Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thái Bình, lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường báo cáo đề án sáp nhập Trung tâm Kỹ thuật tài nguyên và môi trường và Trung tâm Phát triển quỹ đất thành Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên. Theo đó, việc sáp nhập sẽ tạo sự thống nhất trong quản lý, tổ chức hoạt động, tập trung nguồn lực, tránh sự lãng phí về quỹ đất, trụ sở làm việc và trang thiết bị hoạt động chuyên môn cũng như thực hiện có hiệu quả một số dịch vụ hành chính công trong lĩnh vực tài nguyên, đặc biệt là công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, giải phóng mặt bằng. Sau sáp nhập, các trung tâm sẽ là

đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Sở Tài nguyên và Môi trường; trong đó, Trung tâm Đào tạo, huấn luyện và thi đấu thể dục thể thao tỉnh Thái Bình dự kiến có ban giám đốc, 5 phòng, ban và các bộ môn, Trung tâm Phát triển quỹ đất và Kỹ thuật tài nguyên dự kiến có ban giám đốc và 4 phòng chuyên môn.

Về các nội dung này, đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cơ bản thống nhất với các đề án sáp nhập; số lượng cán bộ lãnh đạo, nhân viên và người lao động của các trung tâm sau sáp nhập sẽ được giữ nguyên, nếu tuyển dụng thêm thì phải bảo đảm đúng chủ trương tinh giản biên chế; giao đồng chí giám đốc các sở xem xét, đề xuất bổ nhiệm ngay giám đốc các trung tâm nếu đội ngũ cán bộ hiện có đạt tiêu chuẩn theo các quy định của tỉnh và trình độ năng lực, uy tín, khả năng công tác. Đồng thời, yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch nghiên cứu lại tên và các phòng, ban của trung tâm sau sáp nhập bảo đảm sự phù hợp, tránh sự trùng lặp về chức năng; các sở, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi nhất để các trung tâm sau sáp nhập hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

QUYỀN PHỤ...

(Tiếp theo trang 1)

6 tháng đầu năm, tổng giá trị sản xuất của huyện Quỳnh Phụ ước đạt 10.539,92 tỷ đồng, đạt 53,35% kế hoạch năm, tăng 17,21% so với cùng kỳ năm 2018. Trong đó, giá trị sản xuất khu công nghiệp ước đạt 3.092,3 tỷ đồng, tăng 30,15%; nông, lâm, thủy sản, công nghiệp xây dựng... ước đạt 7.447,62 tỷ đồng, tăng 12,56%. Đến nay, toàn huyện có 100% xã đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó 3 xã đang phấn đấu đạt nông thôn mới nâng cao. An sinh xã hội được bảo đảm, an ninh, quốc phòng được giữ vững.

Các đại biểu tập trung thảo luận, quyết nghị nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của huyện 6 tháng cuối năm 2019, trong đó phần đầu thực hiện thắng lợi đề án sản xuất vụ thu đông, tiếp tục chủ động phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi, xây dựng thí điểm 2 khu dân cư kiểu mẫu và 1 nghĩa trang kiểu mẫu. Đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng, khẩn trương thực hiện các công trình, dự án trọng điểm của huyện. Tu bổ các tuyến đường huyện, đường xã và hoàn thành quy hoạch vùng huyện. Thực hiện sáp nhập thôn, tổ dân phố, sáp nhập đơn vị, trường học dưới 18 lớp của 11 xã, phần đầu trở thành huyện nông thôn mới năm 2019.

**SỞ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
Gần 100 cán bộ, nhân viên
tham gia hiến máu tình nguyện**

Sáng ngày 17/7, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Chỉ đạo hiến máu tình nguyện tỉnh, Khoa Huyết học và Truyền máu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện.

Ngày hội thu hút 95 cán bộ, nhân viên Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham gia. Ban tổ chức thu được 65 đơn vị máu góp phần bổ sung vào kho máu dự trữ của Bệnh viện Đa khoa tỉnh phục vụ công tác cấp cứu, điều trị.

Đây là đợt thi đua trong năm 2019 Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện, trước đó trong đợt 1 thu được 30 đơn vị máu.

**Đạy bơi miễn phí
cho học sinh Làng trẻ em SOS**



Giáo viên Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh hướng dẫn kỹ năng bơi cho các em.

Sáng ngày 17/7, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh phối hợp với Làng trẻ em SOS tổ chức khai giảng lớp dạy bơi miễn phí cho học sinh trong Làng.

64 học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn đang sinh sống tại Làng trẻ em SOS được các giáo viên Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh hướng dẫn các kiến thức, kỹ năng cơ bản về bơi và trang bị phồng, chống đuối nước, biện pháp sơ cứu khi đuối nước... Việc tổ chức lớp dạy bơi góp phần nâng cao sức khỏe, nâng cao nhận thức về phòng, chống đuối nước, qua đó giảm thiểu tai nạn đáng tiếc.

Nhân dịp khai giảng, Nhà Văn hóa thiếu nhi tỉnh đã tặng phao và kính bơi cho 10 học sinh của Làng. Theo kế hoạch, lớp dạy bơi sẽ kết thúc vào cuối tháng 7.

NGUYỄN CƯỜNG

THÔNG BÁO VỀ VIỆC THANH LÝ TÀI SẢN

Căn cứ công văn số 1404/MICCO-CBVT, TKKTTC của Tổng công ty công nghiệp Hóa chất mỏ - Vinacomin ngày 25 tháng 6 năm 2019 về việc thanh lý tài sản có định;

Giám đốc Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO thông báo tới toàn thể CBCNV trong Công ty và các tổ chức (cá nhân) có nhu cầu mua xe cầu KAMAZ 14L-9149, thông tin cụ thể như sau:

- I. Sơ lược lý lịch tài sản:**
- Tên tài sản: Ô tô cầu cầu KAMAZ.
- Trọng tải: 25 tấn.
- Số khung: 22166811
- Năm sản xuất: 2002.
- Biển kiểm soát: 14L-9149.
- Nước sản xuất: Liên Xô.
- Số máy: 194172.
- Năm đưa vào sử dụng: 2003
- II. Hình thức thanh lý:**

Công ty sẽ tổ chức bán thanh lý theo hình thức chào giá cạnh tranh thông qua bộ giá kín với giá khởi điểm là: 500.000.000 đồng (Năm trăm triệu đồng chẵn).

Giá bán trên chưa bao gồm thuế VAT 10%. Thời gian đấu giá vào 09 giờ 00 phút ngày 23 tháng 7 năm 2019 tại hội trường Nhà máy sản xuất Amon Nitrat - Công ty Hóa chất mỏ Thái Bình - MICCO.

Các tổ chức (cá nhân) có nhu cầu mua xe cầu KAMAZ 14L-9149 vui lòng đến Nhà máy sản xuất Amon Nitrat làm thủ tục đăng ký đấu giá với Hội đồng thanh lý tài sản Công ty trước 09 giờ ngày 23 tháng 7 năm 2019.

Người trả giá cao nhất sẽ là người được mua xe cầu KAMAZ 14L-9149 trên.

Các cá nhân có nhu cầu mua mới đến xem xe cầu KAMAZ 14L-9149 bắt đầu từ ngày 15 tháng 7 năm 2019 đến trước 08 giờ 30 phút ngày 23 tháng 7 năm 2019.

Liên hệ trực tiếp để xem xe cầu KAMAZ 14L-9149:

- Người liên hệ: Ông Nguyễn Anh Tuấn - Chuyên viên Phòng Cơ điện.
- Điện thoại: 02276.511.119 - Di động: 0904.075.568

Trân trọng thông báo!

CÔNG TY HÓA CHẤT MỎ THÁI BÌNH - MICCO

Việt Nam chung bảng Thái Lan ở vòng loại World Cup 2022

(vnexpress.net) Bảng của Việt Nam trở thành AFF Cup thu nhỏ khi còn sự hiện diện của Malaysia và Indonesia.

GROUP A	GROUP B	GROUP C	GROUP D
CHINA PR	AUSTRALIA	IR IRAN	SAUDI ARABIA
SYRIA	JORDAN	IRAQ	UZBEKISTAN
PHILIPPINES	CHINESE TAIPEI	BAHRAIN	PALESTINE
MALDIVES	KUWAIT	HONG KONG	YEMEN
GUAM	NEPAL	CAMBODIA	SINGAPORE
GROUP E	GROUP F	GROUP G	GROUP H
BANGLADESH	JAPAN	UAE	KOREA REP.
OMAN	KYRGYZ REP.	VIETNAM	LEBANON
INDIA	TAJIKISTAN	THAILAND	DPR KOREA
AFGHANISTAN	MYANMAR	MALAYSIA	TURKMENISTAN
QATAR	MONGOLIA	INDONESIA	SRI LANKA

**THÀNH PHỐ
Đơn thư kiến nghị, phản ánh tập trung lĩnh vực đất đai**

6 tháng đầu năm 2019, Tru sở tiếp công dân thành phố Thái Bình đã tiếp gần 480 lượt người, với 90 vụ việc, tăng 29 lượt người so với cùng kỳ năm 2018; tiếp nhận 223 đơn, trong đó 115 đơn kiến nghị, phản ánh, 1 đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND thành phố, còn lại 107 đơn trùng lặp, đơn không đủ điều kiện xử lý (chiếm 48% tổng số đơn tiếp nhận). Nội dung đơn thư chủ yếu về tranh chấp đất

đai, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, đòi lại đất đã chuyển nhượng cho người khác... Đến nay, đã giải quyết xong 49/63 đơn thuộc thẩm quyền UBND thành phố, 36/52 đơn thuộc thẩm quyền cấp xã, phường. Các đơn thư còn lại chủ yếu mới phát sinh, đang trong quá trình xem xét, giải quyết.

Từ nay đến cuối năm, thành phố tiếp tục duy trì nền nếp

ĐỨC DUNG

**TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
Giải quyết, xét xử 74% vụ việc**

6 tháng đầu năm 2019, Tòa án nhân dân thành phố Thái Bình đã thụ lý, giải quyết 327/442 vụ việc, đạt 74%; không có án bị hủy, sửa; số vụ việc còn lại đang được giải quyết trong thời hạn luật định. Trong đó, án hình sự đã giải quyết 86/120 vụ với 152/258 bị can, đạt tỷ lệ giải quyết 71,6%;

đã giải quyết 202/281 vụ án dân sự, hôn nhân và gia đình, kinh doanh thương mại; xử lý hành chính 39/41 việc. Ra quyết định thì hành 146 bị án; trong đó 117 bị án phạt tù giam, 29 bị án phạt tù cho hưởng án treo và cải tạo không giam giữ.

Những tháng cuối năm 2019, Tòa án nhân dân thành

phố quyết tâm vượt các chỉ tiêu đề ra, không để án quá hạn luật định, không ngừng nâng cao chất lượng xét xử, kiên quyết không kết án oan người không có tội; đường lối xét xử nghiêm minh, khách quan, đúng pháp luật, thực hiện tốt nhiệm vụ của công cuộc cải cách tư pháp, đáp ứng yêu cầu đấu tranh phòng, chống tội phạm, bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của các bên đương sự.

MINH NGUYỆT

**HỘI LHPN HUYỆN ĐÔNG HƯNG
Khen thưởng
cán bộ hội phụ nữ cơ sở giỏi**

Sáng ngày 17/7, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Đông Hưng tổ chức hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết đại hội phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, các cấp hội phụ nữ toàn huyện đã xây dựng được 168 tổ tiết kiệm theo gương Bác Hồ với 13.854 thành viên tham gia, tiết kiệm được trên 2,6 tỷ đồng cho 468 chị em vay đầu tư phát triển kinh tế, nuôi con ăn học. Trong 3 năm qua, các cấp hội đã vận động cán bộ, hội viên, phụ nữ, các tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân quyên góp tặng quà cho phụ nữ, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn nhân dịp tết và đợt xuất trên 700 triệu đồng và hơn 4.700 ngày công. Tặng con giống cho 227 hộ hội viên phụ nữ nghèo, 34 cặp lá yêu thương, 91 hũ gạo tình thương, 455 thẻ bảo hiểm thân thể, 17 thẻ bảo hiểm y tế... Tin chấp với các ngân hàng với số dư đến nay 405 tỷ đồng cho gần 11.000 lượt chị em vay. Các hoạt động của các cấp hội phụ nữ đã giúp 345 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ thoát nghèo và 1.014 hộ đạt tiêu chí gia đình "5 không, 3 sạch".

Tại hội nghị, Hội LHPN tỉnh đã tuyên dương, khen thưởng các cán bộ hội phụ nữ cơ sở giỏi nửa nhiệm kỳ 2016 - 2021 của huyện Đông Hưng.

Cũng tại hội nghị, Hội LHPN huyện Đông Hưng đã tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 62-KL/TW của Bộ Chính trị, sơ kết công tác hội và phong trào phụ nữ 6 tháng đầu năm, triển khai phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

THU HIỀN

**VŨ THƯ
Gần 300 vận động viên
tham gia giải cầu lông, kéo co**

Sáng ngày 17/7, Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Vũ Thư phối hợp với Liên đoàn Lao động huyện tổ chức giải cầu lông, kéo co công nhân viên chức lao động, lực lượng vũ trang huyện năm 2019.

Tham dự giải năm nay, có gần 300 vận động viên của các đội đến từ các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang, doanh nghiệp và các xã, thị trấn trong huyện. Các vận động viên tham gia thi đấu ở hai môn: cầu lông và kéo co. Ở môn cầu lông, các vận động viên thi đấu theo nội dung: đôi nam dưới 41 tuổi, đôi nam 41 - 50 tuổi, đôi nam 51 - 60 tuổi và đôi nam nữ. Các đội thi đấu theo hình thức chia bảng để tranh giải ở từng nội dung. Môn kéo co có 23 đội thi đấu loại trực tiếp.

Thông qua giải nhằm đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao tại các cơ quan, đơn vị, địa phương, rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại. Đây cũng là hoạt động chào mừng kỷ niệm 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam (1929 - 2019), 90 năm thành lập Chi bộ Thư Vũ và 50 năm thành lập huyện Vũ Thư (1969 - 2019).

HOÀNG LANH